

คนไทย กับการเป็น ประชากรอาเซียน ที่สมบูรณ์

เพื่อให้ "คนไทย"
เป็น "ประชากรอาเซียน
ที่สมบูรณ์" ที่สามารถ
อยู่ในอาเซียนได้อย่างเป็นสุข
สิ่งสำคัญซึ่งต้องทำอย่างเร่งด่วน
คือ "การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง" ให้พร้อม
และได้มาตรฐานในระดับที่อาเซียน
ต้องการ

4 ขั้นตอนสู่การเป็นประชากรอาเซียนที่สมบูรณ์



ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา (Self-Challenges for Self Development)

โดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา (Communication)

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งจะต่อยอดไปถึงทักษะทางการนำเสนอที่สามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร ณ ขณะนั้น



ยอมรับในความแตกต่าง (Various Aspect)

ทั้งในด้านของศักยภาพของแต่ละประเทศ และความแตกต่างด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา เพื่อนำมาซึ่งการเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น และความสัมพันธอันดี

เปิดรับและเรียนรู้เรื่องราวความหลากหลาย (Global Mindset)

การเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการทำงานร่วมกัน และการลงทุน



หากสามารถทำได้ทั้ง 4 วิธีจะทำให้คนไทย กลายเป็น
ผู้ที่มี**ศักยภาพที่สูง (High Performance)**
มีความสามารถที่หลากหลาย (Multi-Functional) พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการ
ของอาเซียนอย่างแท้จริง และเมื่อนั้น **"คุณ"**
จะเป็น **"ประชากรอาเซียน ที่สมบูรณ์"**

เรียบเรียงข้อมูลจาก :

- "บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน", สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักวางแผนกลยุทธ์กระทรวงแรงงาน). "การพัฒนาศักยภาพเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)", สำนักส่งเสริม (NIDA) (<http://www.training.nida.ac.th/thai/>)
- จินตนา ชัยวรรณการ (รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ). "ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่เกิดขึ้น", กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ. "อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่"
- "รู้จักเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", PTT Group for AEC

พิเศษกรม "พินิจอาเซียน ภาค 4 (A Journey through ASEAN Part 4)"
"AEC Express 2015 : สู่อีสานอีซี...เรื่องนี้ต้องรู้"

57 - 05 / No. 06